



## Thông tin xét nghiệm COVID-19

Nếu quý vị có [các triệu chứng của COVID-19](#) hoặc nếu quý vị đã tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, quý vị nên đi xét nghiệm bất kể tình trạng tiêm vắc xin của quý vị là gì. **Tiếp xúc gần** có nghĩa là ở trong vòng sáu feet với một người nào đó trong vòng 15 phút hoặc hơn trong suốt một ngày, có hoặc không đeo khẩu trang y tế tiêu chuẩn hoặc khẩu trang thông thường.

### H: Chi phí xét nghiệm COVID-19 là bao nhiêu?

- **Chương trình Y tế Oregon (OHP)** - Nếu quý vị có [bảo hiểm OHP](#), xét nghiệm sẽ được miễn phí. Tìm hiểu thêm về OHP tại trang [ONE.Oregon.gov](#).
- **Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và nhóm** - Hầu hết các công ty bảo hiểm y tế sẽ miễn các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ cho xét nghiệm COVID-19 có triệu chứng. Nếu quý vị có thắc mắc về bảo hiểm y tế, hãy liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm y tế của quý vị. Truy cập [trang phạm vi bảo hiểm của Bộ phận quy Định Tài chính cho xét nghiệm COVID-19](#) tại [dfr.oregon.gov](#) để biết thêm thông tin.
- **Các sự kiện xét nghiệm miễn phí ở cộng đồng** - Truy cập [DoINeedACovid19Test.com](#) để tìm kiếm các sự kiện xét nghiệm trên khắp Oregon.

### H: Nếu tôi đã được tiêm vắc xin đủ liều, tôi có nên đi xét nghiệm nữa không?

Trong khi các ca đột phá là không phổ biến, những người được tiêm vắc xin đủ liều vẫn nên đi xét nghiệm nếu họ có [các triệu chứng của COVID-19](#). Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với ai đó bị nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, quý vị cũng nên đi xét nghiệm. Những người được tiêm vắc xin đủ liều vẫn có thể truyền vi rút cho người khác, vì vậy điều quan trọng là phải đi xét nghiệm.

### H: Khi nào tôi nên đi xét nghiệm?

Nếu quý vị đang đi xét nghiệm vì quý vị có các triệu chứng và đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, tốt nhất là quý vị nên đợi 3-5 ngày **sau khi** quý vị đã ở cùng người đó trước khi thực hiện xét nghiệm. Xét nghiệm sẽ kém chính xác hơn nếu quý vị đi xét nghiệm quá sớm. Ngay cả khi quý vị đã được tiêm vắc xin đủ liều, quý vị nên ở nhà và tránh xa những người khác trong khi chờ đợi.

## H: Tôi tìm một cơ sở xét nghiệm bằng cách nào?

- **Có bảo hiểm?** Liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị để tìm một địa điểm xét nghiệm gần chỗ quý vị. Hầu hết các nhà cung cấp bảo hiểm đều đài thọ chi phí xét nghiệm COVID-19 có triệu chứng và chăm sóc liên quan.
- **Sử dụng bản đồ có thể tìm kiếm** tại <https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing> để tìm một địa điểm xét nghiệm gần chỗ quý vị.
- **Tìm kiếm một sự kiện xét nghiệm miễn phí ở cộng đồng.** Truy cập [DoINeedA Covid19Test.com](http://DoINeedA Covid19Test.com) để tìm kiếm các sự kiện xét nghiệm trên khắp Oregon. Quý vị sẽ cần nhấp vào “Đăng ký” và tạo một tài khoản người dùng mới nếu đây là lần đầu tiên quý vị sử dụng trang web. Sau khi tài khoản của quý vị được tạo, quý vị có thể lên lịch một cuộc hẹn tại một trong những sự kiện được nêu. Sau khi tham dự sự kiện, quý vị có thể truy cập vào tài khoản của quý vị để xem lại kết quả xét nghiệm của quý vị.
- **Gọi 211** để được trợ giúp tìm một cơ sở xét nghiệm gần chỗ quý vị.

**Luôn gọi điện trước trước khi đến địa điểm xét nghiệm để xác định xem có các cuộc hẹn trống và chi phí.**

**Vui lòng không đến phòng cấp cứu để xét nghiệm trừ khi các triệu chứng của quý vị cần được đánh giá khẩn cấp. Các khoa cấp cứu của chúng tôi đang bị căng thẳng đáng kể vì sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 hiện nay.**

## H: Loại thông tin nào được thu thập để tiến hành xét nghiệm? Thông tin đó có được chia sẻ với ai không?

Người quản lý xét nghiệm sẽ thu thập thông tin sức khỏe và cá nhân từ quý vị. Thông tin đó và kết quả xét nghiệm được Phòng Y tế Công cộng Oregon thu thập và được bảo mật. Kết quả xét nghiệm dương tính được thông báo cho bộ phận y tế công cộng để theo dõi.

## H: Điều gì xảy ra nếu tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế công của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về cách tránh lây lan vi rút cho gia đình và bạn bè của quý vị. Quý vị sẽ cần phải cách ly bản thân với những người khác trong thời gian theo hướng dẫn của bộ phận y tế công cộng. Trang web [SafeStrongOregon.org](http://SafeStrongOregon.org) chứa thông tin liên quan phù hợp với văn hóa bằng 12 ngôn ngữ, bao gồm các nguồn lực về nhà ở, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tài chính trong thời gian cách ly kiểm dịch.

**Khả năng tiếp cận tài liệu:** Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc [COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhs.oha.state.or.us).